



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

คำถามข้อหนึ่งที่มีมักจะสร้างความอึดอัดใจให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งตัวของผมเอง ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานก็คือ “ผมมีเงินเดือนเหลือไม่พอตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด ทำอย่างไรถึงจะกู้เงินเพิ่มได้อีก มีวิธีการไหนจะช่วยให้บ้าง”

อยากเรียนชี้แจงให้สมาชิกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเพื่อน พ้อง นื่อง พี่ ของผม ได้รับทราบไว้ว่า อำนาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดก็แล้วแต่ เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ แต่เงินกู้บางรายที่ผู้กู้มีคุณสมบัติ ทั้งจำนวนเงินค่าหุ้น หลักค้าประกัน วงเงินกู้ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทุกประการ คณะกรรมการก็มีมติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจ่ายเงินไปก่อน แล้วค่อยนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ ในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก และเป็นประโยชน์ต่อการหมุนเงินของสหกรณ์ด้วย แต่กรณีที่มีความบกพร่องในบางเรื่องที่ไม่ควรจะขัดต่อระเบียบของสหกรณ์แต่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยตีความ ฝ่ายจัดการก็ต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการอนุมัติให้กู้จึงจะจ่ายให้กับผู้ขอกู้ได้



สำหรับสมาชิกที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกในแต่ละประเภท เช่นเงินเหลือไม่พอตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสิทธิในการกู้ไม่ได้ตามจำนวนที่อยากได้ ฯลฯ ถ้าจะให้ตอบกันจริงๆ ก็ต้องตอบว่า **เมื่อกติกาบอกว่าไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ครับ** หลายคนชอบตัดพ้อว่า “สหกรณ์ไม่เห็นใจสมาชิก” “สหกรณ์ไม่ช่วยเหลือสมาชิก” ฯลฯ ต้องขอชี้แจงว่า เงินที่จะให้สมาชิกก็ทุกบาททุกสตางค์ ไม่ใช่เงินของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เงินของผู้จัดการ ไม่ใช่เงินของคณะกรรมการ แต่เป็นเงินของสมาชิกทุกคน หลักเกณฑ์ กติกา ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ทั้งหลายทั้งปวง ล้วน

แต่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองมาพอสมควรแล้วว่า จะไม่เป็นภาระในการผ่อนชำระของผู้กู้ จะไม่สร้างความเสี่ยงให้กับผู้ค้าประกันจนเกินไป และไม่เป็นอันตรายต่อเงินที่ปล่อยออกไปซึ่งเป็นเงินของสมาชิกทุกคน เพราะหากคณะกรรมการอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินออกไปโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ กติกา ที่สร้างไว้ ซึ่งอาจมองดูเหมือนเป็นการให้ความช่วยเหลือ แต่หากมองให้ลึกซึ้งแล้ว น่าจะเป็นการทำลายอนาคตของทั้งผู้กู้ ผู้ค้า และเงินของสมาชิกมากกว่า หากวันใดที่ผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ ดังนั้นถ้ายังเป็นเพื่อน ผมยังต้องปกป้องไม่ให้มีหนี้เพิ่มขึ้นอีก

แต่ในกรณีที่สมาชิกมีเจตนาที่จะรวมหนี้ ตัดหนี้บางรายการ หรือขยายวงดชำระหนี้ เพื่อให้ภาระการชำระเงินรายเดือนลดลง หรือกรณีของสมาชิกที่มีความเดือนร้อนจริงๆ และไม่เคยมีพฤติกรรมที่เสียหายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ มีเหตุผลอธิบายได้อย่างน่าฟังว่าจะมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ได้ ภายในระยะเวลาหนึ่งที่พอเหมาะพอสม ไม่ว่าจะเป็เพื่อนผมหรือเป็นคนที่เคยไม่ชอบผม ขอให้เป็สมาชิกสหกรณ์ ผมก็เต็มใจที่จะนำเสนอและเชื่อว่าคณะกรรมการทุกคนก็ยินดีที่จะรับฟังและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกหลายคนกู้สามัญเต็ม 2 ล้านบาท กู้เอื้ออาทรเต็ม 3 ล้านบาท กู้กองทุนเพื่อความมั่นคงเต็ม 5 แสนบาท กู้ฉุกเฉินเต็ม 2 แสนบาท กู้การศึกษา ฯลฯ ทุกอย่างเต็มหมด รวมหนี้แล้วเกือบ 6 ล้านบาท บางคนพูดเหมือนว่าการเป็นหนี้ขนาดนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะของท่านก่อนเกษียณอายุราชการ รับมากกว่า 60,000 บาท พอที่จะผ่อนชำระเงินกู้ได้ แต่ท่านเคยคิดวางแผนไว้หรือยังว่าหลังเกษียณ เงินบำนาญจะเหลือเดือนละเท่าไร และท่านมีแนวทางที่จะบริหารจัดการกับหนี้ของท่านทั้งหมดนั้นอย่างไร อัยารอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยคิดเลยนะครับ

นายสุธี ตั้งมั่น

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด